

สวัสดิ์ปีใหม่

ต้อนรับปี 2563 อย่างตื่นรู้และเบิกบาน ปี 2563 ภัทร โปกรีส เพิ่มเติมเรื่องใหม่ๆ ที่ต้องทำ เรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานค่าชื่นชมและข้อชี้แนะจากทุกท่าน รวมถึงความสามารถของเทคโนโลยี เราเพียรสร้างคนพร้อมสร้างองค์กรให้เติบโต ในโลกดิจิทัลอย่างสนุกสนาน ทำทนาย มั่นคง ขอบพระคุณทุกๆ แรงใจ แรงสนับสนุน ที่ทำให้ ภัทร โปกรีส ก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดมา และจะก้าวต่อไปด้วยพลังสนับสนุน แรงปรารถนาดีของทุกๆ ท่าน ก้าวไปด้วยกัน นะคะ

เรามาอ่านวิธีการคิด **การปฏิบัติของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง พญามังกร** การปราศรัย การวางตัว การทำงานของ ฯพณฯ ท่าน สร้างความศรัทธา จนกลายเป็นความสำเร็จที่ทำให้จีนทยานสู่วันนี้และอนาคตได้อย่างน่าชื่นชม Cr: หนังสือ "เพลงกระบี่สีจิ้นผิง" เผยคำภีร์ลับปรัชญาจีนโบราณอันลุ่มลึกที่สีจิ้นผิงใช้พลิกแผ่นดินมังกรให้ยิ่งใหญ่จนโลกตะลึง

จีนมหาอำนาจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ฯพณฯ สีจิ้นผิง ผลักดันให้จีนปฏิรูปในเชิงลึกในทุกด้าน ทั้งการเคารพประชาชน การปกครอง การสร้างคุณธรรม การบำเพ็ญตน การปฏิบัติ การเรียนรู้ การใช้ผู้ทรงภูมิ ความเชื่อมั่น นวัตกรรม นวัตกรรม เป็นต้น ด้วยการยึดถือหลักการ "ไม่ล้มประวัติศาสตร์จึงจะบุกเบิกอนาคต รู้จักสืบทอดจึงจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้" มีเพียงการยึดมั่นประวัติศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ออนาคต สืบสานรากเหง้าวัฒนธรรมของชาติเพื่อบุกเบิกเส้นทางข้างหน้า เราจึงจะทำการในวันนี้ให้ได้ดี" ฯพณฯ ท่าน สื่อสารหลักการ ความคิด วิธีปฏิบัติผ่านการอ้างอิงวรรณคดีจากบทกวีโบราณ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ท่านศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้ง จึงสามารถนำมาใช้ได้ อย่างแยบยล เฉียบแหลม

ยกตัวอย่างพอบเป็นสังเขป เช่น เมื่อพูดถึง**การปกครอง**

"การบริหารประเทศดั่งการตัดต้นไม้ มีสันคลอนรากฐานแต่กิ่งใบงดงาม" จาก บทเจิ้งถี้ตี้เอ้อ บันทึกรบเงินกวนเจียงยาว โดยอู๋จิง สมัยราชวงศ์ถัง บทกวีนี้มาจากจักรพรรดิไท่จง ที่ตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้จากจักรพรรดิหยางตี้ ซึ่งชอบทำสงครามขยายดินแดน จนละเลยการบำรุงบ้านเมือง ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่มีเวลาปลูกข้าว เก็บเกี่ยวผลหมากรากไม้ ถึงที่สุดบ้านเมืองก็แตกสลาย

มาดูตัวอย่างเรื่อง**การปฏิบัติ** ว่ามีข้อคิดอะไรที่เราควรต้องนำมาปฏิบัติ

"ความสำเร็จสูงด้วยปณิธาน การกระทำยิ่งใหญ่ด้วยความเพียร" – ตอนโจวโกว บทโจวชู คัมภีร์ช่างซู ยุคโบราณ – ช่างซูเป็นคัมภีร์สมัยราชวงศ์โจว (1045-256 ปีก่อนคริสตกาล) – ที่มาของประโยคนี้เกิดจากกษัตริย์โจวเจิง สรูปประสพการณหลังกลับจากสู้รบ เพื่อเตือนเหล่าขุนนางทั้งหลาย และเพื่อวางหลักการการแต่งตั้งขุนนาง - ฯพณฯ ท่าน ปราศรัยว่ากิจการทั้งของประเทศและส่วนตัว จะสำเร็จได้ต้องมีปณิธานและความขยันหมั่นเพียร เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาจีน คือ "100 ปีสองรอบ" ฝันของจีนอยู่ข้างหน้า ความยากความซับซ้อนก็ยิ่งมาก เราจึงต้องทำจริง ก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคง "เจาะภูเขา ก็เบิกทาง เจาะน้ำก็สร้างสะพาน" ในขั้นตอนนี้ ทุกคนจะพบเวทีชีวิตและโอกาสของตนเอง ให้ปณิธานเป็นเข็มทิศ ให้ความเพียรเป็นแรงขับ ก้าวไปด้วยกันกับประเทศชาติอย่างพร้อมเพรียง

"จะทำเรื่องยากต้องเริ่มจากส่วนที่ง่ายก่อน จะทำการใหญ่ต้องเริ่มจากส่วนที่เล็กก่อน เรื่องยากในโลกหล้าต้องทำที่ง่ายก่อน เรื่องใหญ่ในโลกหล้าต้องทำที่เล็กก่อน" – บทที่ 63 คัมภีร์เหลาจื่อ โดยเหลาจื่อ ยุคชุนชิว ซึ่งมีข้อคิด "... ถือกที่เล็กเหมือนใหญ่ ถือกที่น้อยเหมือนมาก จัดการสิ่งที่ย่งยากขณะยังง่าย จัดการสิ่งที่ย่งใหญ่ขณะยังเล็ก ...ผู้ให้คำสั่งย่สามารถง่ายตายเกินไป ยากที่จะรักษาคำมั่นสัญญา..." ฯพณฯ ท่านได้ใช้ปรัชญาในการศึกษาแนวทางปฏิบัติ มวลชน ท่านระบุว่า "ปัญหาเล็กน้อยก็ต้องคว้าว" "จงทำอย่างแข็งขันในจุดเล็กจุดน้อย" ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ท่านบอกว่า "จงตีพร้อมกันทั้งเสือทั้งแมลงวัน" และท่านยังบอกต่อว่า "ปราชญ์คือคนธรรมดาที่ยอมปฏิบัติอย่างแข็งขัน คนธรรมดาคือปราชญ์ที่ไม่ยอมทำอะไรเลย" เป็นการเน้นย้ำว่า ต้องลงแรงให้กับการปฏิบัติ ต้องทุ่มเทให้สิ่งที่รู้กับสิ่งที่กระทำเป็นหนึ่งเดียว ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว ย่อมจะบรรลุมิติน้ำที่เขายินจนกร่อน เขือกด้ายที่เสื่อไม่จนขาดได้

"ระมัดระวังในสิ่งที่ย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก ใส่ใจในความเล็กจะได้ไม่กลายเป็นมหันตภัย" - บทอวีเหลา คัมภีร์หานเฟยจื่อ โดยหานเฟยจื่อ ยุคจ้านกั๋ว – คัมภีร์หานเฟยจื่อ เป็นตัวแทนแนวคิดนิติรัฐยุคก่อนสมัยราชวงศ์ฉินของจีน ฯพณฯ ท่านได้ใช้หลักการนี้ ด้วยการเปรียบเปรย "การขยับตัวของพญาอินทรีมิได้เกิดจากขนเส้นเดียว ความเร็วของม้าฝีเท้าจัดมิได้เกิดจากกำลังของเท้าเดียว" เป็นการเน้นว่าการทำเรื่องราวใดๆ ยังคงขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้บังคับบัญชา ควรชัดเจน รอบคอบ ละเอียดลเอียด ใฝ่ก้าวหน้าเสมอ แสดงสปิริตในเรื่องเล็กเรื่องน้อย แสดงมาตรฐานของตนในรายละเอียด "เบื้องบนมีเส้นด้ายนับพัน เบื้องล่างมีเข็มเล่มเดียว"

"ไม่รับคำพูดเหลวไหล ไม่ฟังความรู้โรที่มาที่ไป ไม่เชื่อชื่อเสียงจอมปลอม ไม่กระทำในสิ่งหลอกลวง" - บทสุเสียน หนังสือจงเจี้ยน โดยสวีเนียว สมัยราชวงศ์ตองฮั่น – ขณะที่สวีเนียวเป็นมหาอำมาตย์ช่วยงานพระเจ้าเหี้ยนเต้ ในสมัยนั้นโจโฉถืออำนาจบาทใหญ่ สวีเนียวจึงแต่งหนังสือจงเจี้ยน เพื่อเป็นการตักเตือนฮ่องเต้ ไม่ให้เชื่อคำทำนายทายทัก ข้อห้าม การอธิษฐาน วิชาสำเร็จเป็นเขียน ไม่ให้เชื่อคำคยโม้อวด - ฯพณฯ ท่าน ได้ย้อนประวัติศาสตร์ในยุคจ้านกั๋ว มีคนหนึ่งชื่อจ้าวกั๋ว เอาแต่ถกพิชัยยุทธบนกระดาน จึงทำให้งองทัพจ้านกั๋วสิ้นคนถูกฝังทั้งเป็น ท่านได้ย้ำเน้นว่า การ

เอาแต่ลัทธิรูปแบบโดยไม่ลงมือทำจริง สุดท้ายนโยบายก็กลวงเปล่า มาตราการต่างๆ ก็ผิดรูปผิดร่าง "ดีแต่พูดชาติล่มสลาย ทำจริงชาติจะรุ่งเรือง" และยกคำพังเพยของจีนว่า "ดอกโบตั๋นก็แข่งงามที่ตา ดอกพุทราแม้จะเล็กกลับติดผล"

"สำเร็จเป็นอาคารใหญ่ ย่อมมิใช่ด้วยไม้ท่อนเดียว ทะเลที่กว้างใหญ่ ย่อมมิใช่มาจากธารน้ำสายเดียว" – บทที่ 64 หนังสือดงโจวเสี่ยวกั๋วจื่อ โดยเฟิงเมิ่งหลง สมัยราชวงศ์หมิง - วรรณคดีนี้มาจากเมื่อครั้งเหิงกวง กับ กวนอู๋ สนทนาแล้วถูกใจกัน เหิงกวงจึงเชื้อเชิญให้อู๋เป็นอัศวินหาเสนาบดี แต่อู๋ปฏิเสธ โดยให้เหตุผล "สำเร็จเป็นอาคารใหญ่ ผู้ครองแผ่นดินต้องการบรรลุปณิธาน ฟังใช้ผู้ทรงภูมิทั้ง 5" –ฯลฯ ท่านได้เอามาพูดในวาระฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาฯ โดยย้ำถึงการพัฒนา การแก้ไขปัญหาว่า "...ต้องป้องกันมิให้ล้มเหลวลงเพียงเพราะวู่วาม เอาแต่ผลงานระยะสั้นเฉพาะหน้าแล้วหลับหูหลับตาทำ เราต้องลงแรงอย่างแข็งขัน จึงจะทะลุทะลวงอุปสรรคได้ สะสมความสำเร็จทีละเล็กละน้อยจนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มุ่งหน้าอย่างมั่นคงจึงจะสำเร็จการใหญ่ได้"

ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน ทำหาย และมั่นคง

มีความสุข ปราศจากทุกข์ ตลอดปีตลอดไปนะคะ

จันทร์ทิพย์ องค์กรภัทร

กรรมการ

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด

027322090, 0879745888